

Số: 832/LĐLĐ

Lai Châu, ngày 16 tháng 12 năm 2021

V/v rà soát các gia đình ĐVCD, CNLĐ  
có hoàn cảnh khó khăn

**Kính gửi:** - LĐLĐ các huyện, Thành phố  
- Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức

Căn cứ Kế hoạch số 287/KH - LĐLĐ ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;

Để có cơ sở xét hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vui Xuân đón Tết, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 thật ý nghĩa; với phương châm không để đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn không có Tết. Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các đơn vị rà soát lập danh sách gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với các trường hợp sau:

1. Đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn: Là bản thân hoặc gia đình có người thân (vợ, chồng, con) bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro khác, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, ốm đau phải điều trị dài ngày, gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn...

2. Đoàn viên công đoàn có đời sống khó khăn với mức lương dưới 5.000.000đ/người/tháng hoặc gia đình đoàn viên có mức thu nhập bình quân dưới 2.000.000đ/01 người/tháng.

3. Người lao động (có hoàn cảnh khó khăn, có mức thu nhập thấp hoặc mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập (thu nhập thấp) do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19) trong các doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn nhưng đã đóng kinh phí công đoàn, BHXH trong năm 2019, 2020.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị đồng chí Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn Ngành, Công đoàn Viên chức nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về danh sách các trường hợp gửi về LĐLĐ tỉnh đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện nêu trên (có mẫu danh sách gửi kèm) danh sách gửi về LĐLĐ tỉnh qua Ban Chính sách pháp luật và QHLD bằng văn bản và qua địa chỉ Gmail: [tranvantccd@gmail.com](mailto:tranvantccd@gmail.com) trước ngày **25/12/2021** để tổng hợp báo cáo. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ theo số điện thoại: 0213.3877.526 để được giải đáp.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, CSPL&QHLD.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



*Hoàng Văn Trinh*



**DANH SÁCH**  
**GIA ĐÌNH ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN**

*(Kèm theo công văn số 832/LĐLĐ, ngày 16/12/2021 của LĐLĐ tỉnh Lai Châu)*

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác	Họ và tên vợ (chồng)	Đơn vị công tác	Đơn vị công tác	Số nhân khẩu trong gia đình	Thu nhập bình quân	Trích ngang hoàn cảnh gia đình
<b>I. ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP</b>								
1								
2								
<b>II. DOANH NGHIỆP CÓ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN</b>								
1								
2								
<b>III. DOANH NGHIỆP CHƯA CÓ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN</b>								
1								
2								

**NGƯỜI LẬP**

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**

**Lưu ý:** - Hồ sơ gồm có: Tờ trình, danh sách theo mẫu đính kèm.

- Đề nghị các đơn vị ghi rõ ràng cụ thể chi tiết trích ngang hoàn cảnh gia đình đoàn viên.

